

สรุป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. เนื่องในมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนปวงพสกนิกร ร่วมกันน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๒. การแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ “โอลิมปิก ๒๐๑๖” ณ ประเทศบราซิล ขอเชิญพี่น้องชาวไทย “ร่วมแรงใจ เชียร์ทัพนักกีฬาไทย คว้าชัยในโอลิมปิก”

๓. “โครงสร้างพื้นฐานของชาติ” โครงสร้างพื้นฐานที่เป็น “รูปธรรม” ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางทะเล และทางอากาศ หรือโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และการสื่อสาร ด้าน ไฟฟ้า ด้านประปา และด้านพลังงาน ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ และครบวงจรไว้ในยุทธศาสตร์ของ ชาติ ระยะยาว เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และรัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามครรลองที่ เหมาะสม เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงสร้างพื้นฐานทาง “จิตใจ” อาทิ ภาษา การศึกษา ศิลปะ หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น อันเป็นที่มาของความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เป็นพลัง อำนาจของชาติ เช่น หลังประชารัฐ และการปฏิรูปต่างๆ ก็เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนามธรรม จะรวมไปถึงระบบราชการ สวัสดิการ การให้บริการภาครัฐ ที่ต้องบริหารราชการอย่างมีธรรม มาภิบาลนั่นเอง รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ปกป้องจิตใจสำนึก ผ่านกลไก “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการ “ประชารัฐ” ต่างๆ อันเป็นนโยบายของรัฐบาล การ เสริมสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ของชาติจำเป็นต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรูปธรรมและนามธรรม จึงขอ ความร่วมมือ สามัคคี ประองตอง ของคนทั้งชาติ ในการเดินทางประเทศ ในการปฏิรูปประเทศต่อไปครับ

๔. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ “วันออกเสียงประชามติ” เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ที่จะเรียกว่า เป็น “รัฐ ธรรมนูญฯ ฉบับประชาชน” สะท้อนถึงความต้องการ “ที่แท้จริง” ของประชาชน ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การปฏิรูปประเทศเพื่ออนาคตของลูกหลาน ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจของประชาชน และขอความร่วมมือกัน เดินทางประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม “เสียงส่วนน้อย” ก็ยังเป็นเสียงที่มีคุณค่าตามหลักประชาธิปไตย ที่จะต้องได้รับการรับฟัง แล้วนำมาพิจารณา เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างปกติสุขครับ ทิศทางประเทศนับจากนี้ไป จะเป็นไปตาม Roadmap โดย ๓ เดือนจากนี้ไป คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฯ ให้สอดคล้องกับ ประเด็นคำถามพ่วง ตามความเห็นชอบจากประชาชน จากนั้น ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่ นายกรัฐมนตรี จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงพิจารณาและลงพระปรมาภิไธยต่อไป โดยจะมีวันสำคัญที่จะถูก จารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทย อีก ๒ วัน ได้แก่ (๑) วันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ แก่ประชาชน ชาวไทย ประมาณเดือน พ.ย.๕๙ และ (๒) วัน เลือกตั้งทั่วไป ช่วงปลายปี ๖๐ โดยขอให้ทุกคน ลบเลือนอดีตที่เจ็บปวดและ ล้มเหลว ออกจากใจ เก็บไว้เป็นบทเรียน ย้ำเตือนใจ สำหรับการก้าวไปสู่อนาคตที่เริ่มชัดเจน สัมผัสได้ ที่รอเราอยู่ ซึ่งเราจะ ไขว่คว้าโอกาสนั้นได้มากเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของคนในชาติ

๕. ขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจว่า “รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ” ที่มุ่งมั่นรักษาความมั่นคง เพื่อ พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติและประชาชน
